

สรุปรายงาน
การประชุมโต๊ะกลมของสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ครั้งที่ ๑๐
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖
ณ เมืองวินด์ฮุก สาธารณรัฐนามิเบีย

นายนิริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย พร้อมด้วยนายประจักษ์ มอญจำแลง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา สำนักงานการรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นเลขานุการ เดินทางเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมของสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ครั้งที่ ๑๐ (The 10th Session of the UNCCD Round Table for Parliamentarians) ณ เมืองวินด์ฮุก สาธารณรัฐนามิเบีย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ โดยในการประชุมฯ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

การประชุมโต๊ะกลมของสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ครั้งที่ ๑๐ ณ เมืองวินด์ฮุก สาธารณรัฐนามิเบีย ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐสภานามิเบียและสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD Secretariat) ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาจำนวน ๖๕ คน จาก ๑๘ ประเทศ เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายที่ผ่านมา และผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งพัฒนาสู่โลกที่ปราศจากการเสื่อมโทรมของดินในบริบทหลังวาระการพัฒนาปี ๒๕๕๘



ที่ประชุมโต๊ะกลมฯ ได้ออกปฏิญญาสมาชิกรัฐสภาและได้นำปฏิญญาดังกล่าวเสนอในที่ประชุมใหญ่ของการประชุม COP11 โดยมีสรุปใจความสำคัญถึงบทบาทของรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา ดังนี้

๑. ออกกฎหมายและกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดและแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย รวมถึงเป้าหมายการลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน



๒. ส่งเสริมประเด็นการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย วาระแห่งชาติว่าด้วยการเสื่อมโทรมของดิน และความแห้งแล้ง วาระความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนา การยกระดับคุณภาพของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ

๓. ให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับประเด็นความเสื่อมโทรมของดิน และปัญหาขาดแคลนน้ำของชุมชนในพื้นที่แห้งแล้ง
